



ประชาสัมพันธ์

www.tucoop.or.th

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ที่เคารพทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการดำเนินการ สอมธ. ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนาสหกรณ์ของเรามาโดยตลอด จนทำให้ สอมธ. เติบโตและเป็นแหล่งพึ่งพาทางการเงินที่สำคัญสำหรับ สมาชิกทุกคน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สอมธ. ประสบปัญหาที่น่ากังวลคือ จำนวนสมาชิกกลุ่มที่สัญญาจ้าง ไม่ต่อเนื่องซึ่งกู้เงินแล้วลาออกจากการเป็นลูกจ้างหน่วยงานต้นสังกัดและผิदनัดชำระหนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ต้อง ดำเนินคดี กับผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เกิดภาระต่อผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้ และในหลายกรณีกลายเป็นภาระ ทางการเงินที่ สอมธ. ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการติดตามหนี้ ด้วยไม่สามารถติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการ ค้ำประกันไขว้ไปมาระหว่างหมู่สมาชิกที่ขอกู้เงิน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 วันที่ 24 กันยายน 2568 ได้พิจารณาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันประกอบข้อมูลข้างต้นอย่างรอบคอบ จึงมีมติ ทบทวนปรับ “หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน” ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

1. ลดความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ จากหนี้ที่อาจกลายเป็นหนี้สูญในอนาคต
2. ปกป้องผู้ค้ำประกัน ไม่ให้ต้องรับภาระทางการเงินที่เกินกำลังโดยสภาพเงื่อนไขการกู้
3. วางหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม คำนึงถึงความสามารถในการ ชำระหนี้ของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยเงินรายได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักชำระหนี้สหกรณ์แล้ว มีจำนวนเหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงชีพ (สอดคล้องกับข้อเสนอของกองควบคุมคุณภาพงาน สอบบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์)
4. รักษาความมั่นคงทางการเงินของสมาชิกทุกคนที่ฝากความไว้วางใจในสหกรณ์แห่งนี้ พร้อมสร้าง เสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวให้กับ สอมธ.

มาตรการจำกัดวงเงินกู้ครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะลดสิทธิของสมาชิก แต่เป็นการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ สอมธ. สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย เป็นแหล่งพึ่งพาทางการเงินที่ยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคน ทั้งนี้ สอมธ. อยู่ระหว่างการศึกษามาตรการเสริมด้านเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ (เช่น เงินกู้ฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน หรือ เงินกู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกต่อไป)

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ท่าพระจันทร์ โทร. 02-623-5086-7 ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4437 สาขาย่อยคณะแพทย โทร. 02-926-9665

คณะกรรมการดำเนินการ สอมธ. ตระหนักดีว่า มาตรการนี้อาจสร้างความไม่สะดวกในระยะสั้นแก่บางท่าน สำหรับสมาชิกท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญครั้งนี้ สามารถยื่นคำขอกู้ และเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้สามัญพิจารณาทบทวนเป็นราย ๆ เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ท้ายที่สุดนี้ ขอยืนยันว่าการปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญนี้เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในระยะยาว ไม่ให้สหกรณ์ของเราต้องเผชิญภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการควบคุมวงเงินกู้ให้เหมาะสม คณะกรรมการดำเนินการทุกท่านพร้อมรับฟังความคิดเห็น และพร้อมปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนองตอบต่อความเห็นของสมาชิกให้เหมาะสมที่สุด โดยยึดหลัก “สหกรณ์เพื่อสมาชิก และสมาชิกเพื่อสหกรณ์” เพื่อให้ สอมธ. ของเรายังคงยืนหยัด มั่นคง และเป็นที่พึ่งของพวกเราทุกคนตลอดไป

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

วันที่ 7 ตุลาคม 2568